

BÁO CÁO THAM LUẬN
Phát huy hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội
và các nguồn vốn khác giúp phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế,
khởi nghiệp sáng tạo

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Ninh

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị!

Được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Ninh, xin báo cáo tham luận về phát huy hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn khác giúp phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện.

Kính thưa Hội nghị!

Lộc Ninh là huyện biên giới có 16 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn và 15 xã, trong đó có 07 xã biên giới, 13 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 03 xã đặc biệt khó khăn với 31.090 hộ/123.218 khẩu, 13 dân tộc thiểu số, chiếm 20,88% dân số. Lực lượng phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có 33.833 người, chiếm 27,45% dân số, trong đó phụ nữ dân tộc thiểu số là 6.851 người, chiếm 27,67% trong tổng dân tộc thiểu số.

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến thất thường và xảy ra thiên tai như: hạn hán trên diện rộng, mưa to, lốc xoáy... gây ảnh hưởng đến chất lượng, sản lượng vật nuôi, cây trồng, đặc biệt tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên rất nhiều mặt hàng nông sản, vật nuôi không thể tiêu thụ và giảm đáng kể thu nhập của người nông dân. Trước những khó khăn đó, các cấp Hội trong huyện đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chú trọng các hoạt động hỗ trợ tín dụng chính sách xã hội; lồng ghép có hiệu quả việc cho vay vốn với các hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn cách làm ăn, đào tạo nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm; chú trọng các đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, dân tộc thiểu số có nhu cầu và khả năng sử dụng vốn vay mang lại hiệu quả để hỗ trợ, giúp đỡ.

Thực hiện văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác. Để hoạt động ủy thác ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng dư nợ, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đưa nội dung này vào ký kết giao ước thi đua giữa Hội LHPN các xã, thị trấn để làm cơ sở đánh giá hoạt động công tác năm; phối hợp chặt chẽ NHCSXH huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cấp xã, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung hợp đồng ủy thác, ủy nhiệm đã ký với NHCSXH. Theo đó, Hội LHPN cấp xã đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và phối hợp chặt

chẽ với chính quyền địa phương tổ chức họp các hộ nghèo, đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước, quy định của Ngân hàng và tiến hành thành lập Tổ TK&VV, bầu Ban quản lý Tổ, xây dựng Quy ước hoạt động của Tổ theo đúng Quy định. Hiện nay, Hội LHPN huyện đang quản lý 90 Tổ TK&VV theo địa bàn dân cư với 3.818 thành viên, với tổng dư nợ trên 138 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,34% tổng dư nợ NHCSXH ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội. Tỷ lệ nợ quá hạn toàn huyện do Hội quản lý là 0%; 100% Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Hội phụ nữ quản lý được đánh giá xếp loại tốt, không có Tổ xếp loại Khá, Trung bình, Yếu.

Đạt được kết quả trên là do Hội đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, trong năm, đã kiểm tra hoạt động ủy thác của 100% Hội LHPN cấp xã (02 lần/năm), 90/90 Tổ TK&VV (Hội LHPN cấp xã kiểm tra ít nhất 03 tháng một lần), kiểm tra, đối chiếu trực tiếp dư nợ 367 hộ vay. Hội thường xuyên phối hợp Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ Hội các cấp và Tổ trưởng Tổ TK&VV. Thông qua hoạt động ủy thác với NHCSXH, các cấp Hội trong huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc đưa nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có cơ hội được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, tăng cơ hội làm ăn, phát triển kinh tế, tham gia tích cực hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài nguồn vốn ủy thác NHCSXH, Hội LHPN huyện đã tranh thủ từ nguồn vốn Chương trình hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo của Hội LHPN tỉnh để hỗ trợ hội viên, phụ nữ (không thuộc đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách từ NHCSXH) vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2022, Hội LHPN huyện đã triển khai nguồn vốn Chương trình đến tận các xã, thị trấn, qua khảo sát, thẩm định hồ sơ vay vốn, Hội LHPN huyện đã đề xuất Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh giải ngân cho 212 phụ nữ với số tiền 2,95 tỷ đồng và giúp 3 phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền 150 triệu đồng (50 triệu đồng/dự án).

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm, tạo nguồn vốn tại chỗ giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vay phát triển kinh tế, giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội thông qua các hình thức tiết kiệm tại chi, tổ Hội, tổ góp vốn xoay vòng, nuôi heo đất... hình thức và mức tiết kiệm do các chi, tổ Hội thống nhất đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Trong năm Hội đã huy động được trên 4,5 tỷ đồng với 5.352 chị tham gia tiết kiệm giúp cho 1.293 phụ nữ khó khăn vay; huy động tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH và Chương trình hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo của Hội LHPN tỉnh với số tiền gần 12 tỷ đồng.

Để phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay của hội viên, phụ nữ, các cấp Hội cũng đã phối hợp các đơn vị liên quan, Hội Nông dân, Trung tâm dịch vụ nông

nghiệp huyện,... tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kỹ thuật chăn nuôi (dê, bò, gà, heo) và trồng trọt (tiêu, cao su, cây ăn trái), kỹ thuật trồng nấm, kết nối tiêu thụ sản phẩm...; củng cố, duy trì hoạt động, thành lập mới các mô hình kinh tế tập thể (Hợp tác xã, tổ hợp tác), tổ liên kết phụ nữ sản xuất kinh doanh tại địa phương. Các cấp Hội huyện Lộc Ninh đã hỗ trợ thành lập mới 01 HTX lúa gạo chất lượng Lộc Khánh¹, 05 tổ hợp tác²; chú trọng tập hợp, thành lập và phát huy hiệu quả Tổ nghề truyền thống, tiêu thủ công nghiệp³ để định hướng phát triển, giới thiệu đầu ra, đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Kính thưa Hội nghị!

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI đã được triển khai đến 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ, làm động lực và là kim chỉ nam để các cấp Hội định hướng hoạt động. Ban Chấp hành Hội LHPN huyện luôn quán triệt quan điểm “*Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội*”, dù là đối tượng phụ nữ hay hội viên đều được Hội quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế, khởi nghiệp nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, củng cố vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Kính thưa hội nghị!

Trên đây là một số cách làm cụ thể nhằm phát huy hiệu quả từ nguồn vốn uỷ thác ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn khác giúp phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện. Cuối cùng thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Lộc Ninh kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

¹ Tại Ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh - huyện Lộc Ninh, 15 thành viên, với số vốn ban đầu 500 triệu đồng do chị Thị Lộc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

² 01 THT chăn nuôi nuôi heo - 10 TV xã Lộc Hưng, 01 THT chăn nuôi gà xã Lộc Thuận, 01 THT Trồng nhãn thái xã Lộc Thịnh, 01 THT chăn nuôi dê Tam Nguyên xã Lộc Quang, 01 THT Chăn nuôi dê cây chặt - Lộc Tấn.

³ Tổ hoa khô Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh; Tổ làm bánh, bún áp 5, xã Lộc Điền; Tổ làm dưa sóng lá Lộc Thành.